

2020 - 2025

## EAS VIETNAM

Chương Trình Tìm Kiếm & Đào Tạo

# LÃNH ĐẠO TRẺ TIỀM NĂNG

YOUNG LEADERSHIP PROGRAM

(YLP)



*Don't walk if you can run!*



**EAS VIETNAM**

HIGHER HUMAN RESOURCE

# Cơ Hội Thách Thức Và Trải Nghiệm Quản Trị Cho Nhà Lãnh Đạo Trẻ Tiềm Năng

## Thông điệp của Tổng Giám đốc

YLP là dự án phát hiện và hỗ trợ tài chính đào tạo những nhà lãnh đạo trẻ tiềm năng cho tổ chức và doanh nghiệp có cấp văn bằng theo chuẩn nhân lực EAS IHHRM G23.0 toàn cầu đầu tiên của khu vực và Việt Nam.

Dự án YLP sẽ mở ra một cơ hội thách thức và trải nghiệm quản trị thực tế cho các nhà lãnh đạo trẻ tiềm năng từ khi họ còn là sinh viên tại các trường ĐH, CĐ... của Việt Nam và trên toàn thế giới có cơ hội được tiếp cận với quản trị chuẩn EAS IHHRM G23.0 toàn cầu cho một sự phát triển khác biệt và đẳng cấp quốc tế.

Dự án được thiết kế chuyên biệt với những nội dung làm thay đổi và phát triển trí tuệ lãnh đạo toàn cầu cùng với năng lực tư duy, năng lực hành vi và các nhóm chuyên môn tác nghiệp của nhà lãnh đạo thực thụ trong tương lai gần.

Với danh tiếng hơn hai thập kỷ của mình, EAS Việt Nam hy vọng sẽ đem đến cho các ứng viên của dự án những trải nghiệm quản trị khác biệt hơn bất kỳ nơi đâu, tiếp thêm năng lực và công cụ để ứng viên thực hiện hoài bão của mình ngay từ hôm nay.



**Drs. Bùi Phương Việt Anh**  
Tổng Giám đốc EAS Việt Nam  
Cha đẻ Học thuyết Kinh tế  
Tổng thể và chuẩn Nhân lực  
EAS IHHRM G23.0 toàn cầu

## Thông tin về EAS Việt Nam

EAS Việt Nam là cơ sở đào tạo Lãnh đạo và Quản trị cấp cao Quốc tế của tư nhân đầu tiên tại Việt Nam cung cấp các chương trình đào tạo Quản trị Sau Đại học, Quản trị Đại học, các chương trình CEO, IHRM, Kỹ năng nghề nghiệp Quốc tế. Các chương trình đào tạo cho cá nhân và tổ chức về Lãnh đạo và Quản trị toàn diện và khắt khe được ví như “ĐH West Point tại Việt Nam”.





# CHƯƠNG TRÌNH TÌM KIẾM & ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO TRẺ TIỀM NĂNG 2020 - 2025 (YLP)

## Tổng quan về YLP

YLP tìm kiếm và đào tạo các nhà lãnh đạo trẻ tiềm năng đào tạo theo từng cấp độ quản trị để lấy văn bằng EAS IHHRM G23.0 Diploma danh giá về Lãnh đạo & Quản trị Quốc tế. YLP là một phần của chương trình hỗ trợ và cấp học bổng quốc tế của EAS Việt Nam. YLP được chia thành 3 giai đoạn tương ứng với mỗi thời kỳ của các nhà lãnh đạo trẻ tiềm năng.

**Giám đốc Chương trình:** Dr. Bùi Phương Việt Anh - Chủ tịch Quỹ học bổng EAS Việt Nam toàn cầu.

**Đơn vị thực hiện chương trình:** EAS Việt Nam

**Cấp độ đào tạo:** Đào tạo Quản trị Sau Đại học Quốc tế, Quản trị Đại học Quốc tế.

**Văn bằng:** EAS IHHRM G23.0 Diploma toàn cầu.

**Ngôn ngữ:** Tiếng Việt, tiếng Anh.

## Mục tiêu của YLP

YLP nhằm phát hiện và huấn luyện ra những người lãnh đạo tiềm năng, hỗ trợ tài chính cho chương trình huấn luyện chuyên biệt cho Sinh viên và các Nhà Khởi nghiệp trẻ có cấp văn bằng theo chuẩn EAS IHHRM G23.0 toàn cầu.

Góp phần chuẩn hoá năng lực quản trị và nâng cao khả năng cạnh tranh của nhân lực hay các doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập thời 4.0.

Đỡ đầu cho tinh thần khởi nghiệp và trợ giúp cho các Nhà Khởi nghiệp là Sinh viên trong xây dựng nhân hiệu, tạo ra sự khác biệt và phát triển thành lãnh đạo trong tương lai gần. Nâng cao chất lượng quản trị cho Việt Nam và khu vực theo chuẩn EAS IHHRM G23.0 toàn cầu.

Mỗi năm YLP tìm kiếm và hỗ trợ cho 200 ứng viên tiếp cận và được đào tạo.



## Nội dung của YLP

YLP giới thiệu các giải pháp và công cụ cho các nhà lãnh đạo từ việc học căn bản đến các chương trình chuyển tiếp Quản trị Sau Đại học Quốc tế (MLA) tương tự như MBA.

**YLP được chia làm 3 giai đoạn:**

**Giai đoạn 1: THỰC TẬP SINH TIỀM NĂNG (IIS) INTERNATIONAL INTERNSHIP SCHOLARSHIPS (IIS)**

Nhằm phát hiện và đào tạo các năng lực tư duy, công cụ chuyển đổi ánh nhìn nghề nghiệp, năng lực làm việc hiệu quả, quản trị và năng lực lãnh đạo tiềm năng.

**Giai đoạn 2: PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG CHO SINH VIÊN (YLPS) LEADERSHIP FOR STUDENT (YLPS)**

Lựa chọn các nhà lãnh đạo tiềm năng đủ điều kiện để đào tạo trực tiếp thành nhà lãnh đạo thực thụ với quy trình làm việc và đào tạo đặc thù chỉ có tại EAS Việt Nam được ví như “West Point Việt Nam” tạo ra những nhà quản trị có *“dáng vóc của một người mẫu, sức khỏe của một vận động viên Olympic, trí tuệ của một học giả, tài ăn nói như một thuyết gia, cư xử như một chuyên gia tâm lý”* đồng thời đem đến các chuẩn mực học tập tiên bộ nhất của thế giới cho công dân Việt Nam hay khu vực ngay tại Việt Nam.

**Giai đoạn 3: TÌM KIẾM VÀ ĐÀO TẠO LÃNH TRẺ YOUNG LEADERSHIP PROGRAMS (YLP)**

Lãnh đạo tiềm năng sẽ được xem xét giao vốn cho các hoạt động khởi nghiệp thông minh và bền vững.

## Đối tượng tham dự

Công dân Việt Nam hoặc Quốc tế đang học tập hoặc nghiên cứu tại các Đại học, Cao đẳng tại Việt Nam hoặc Quốc tế có thái độ nghiêm túc, lạc quan và cầu tiến có mong muốn trở thành các nhà lãnh đạo trong tổ chức hoặc doanh nghiệp.

Ứng viên có độ tuổi từ 18 - 26 tuổi tính đến ngày xét duyệt.

## Học bổng

Các chương trình học bổng YLP dành cho công dân Việt Nam và công dân quốc tế giai đoạn 2020 - 2025. Ứng viên YLP được xét duyệt mức học bổng toàn phần hay bán toàn phần tùy vào điều kiện được phỏng vấn trực tiếp của Chủ tịch Quỹ Học Bổng EAS Việt Nam.

## Cách thức đăng ký

Để được xét duyệt học bổng của chương trình YLP Quốc tế, ứng viên cần làm theo các bước sau:

**Bước 1:** Ứng viên đăng ký theo mẫu hồ sơ ứng tuyển học bổng được EAS Việt Nam công bố trên hệ thống website: [www.easvietnam.edu.vn](http://www.easvietnam.edu.vn)

**Bước 2:** Nhận thông báo từ Văn phòng Học bổng EAS Việt Nam.

**Bước 3:** Hoàn tất các thủ tục pháp lý trước khi bắt đầu thực hiện các quá trình đào tạo.

**VĂN PHÒNG HỌC BỔNG QUỐC TẾ EAS VIETNAM**

Số 417 Nguyễn Khang, Cầu Giấy,

Website: [www.easvietnam.edu.vn](http://www.easvietnam.edu.vn) | [www.ihhrm.org](http://www.ihhrm.org)

Hotline: 024 6656 9157 / 0944 408 725